



# Bạn đọc chia sẻ về niềm tin với Tam Bảo và hình ảnh người Tu

ISSN: 2734-9195

15:01 16/08/2024

Chúng con thành kính tri ân quý tôn đức tăng ni, Phật tử bấy lâu đã phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo làm tốt đời đẹp đạo, hướng dẫn Phật tử tu học theo Chính pháp, tiếp nối Đức Thế Tôn trên con đường giáo hóa lợi lạc chúng sinh.

Ngày 14/08/2024, Tạp chí NCPH nhận được nội dung chia sẻ của Quý Phật tử từ email: dieudang15032006@gmail.com.

Tạp chí NCPH trích đăng trong mục Bạn đọc những tâm sự, chia sẻ của Quý Phật tử:

## **Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!**

### **Kính gửi Chư tôn đức tăng, ni!**

Chúng con thành kính tri ân quý tôn đức tăng, ni, Phật tử bấy lâu đã phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo làm tốt đời đẹp đạo, hướng dẫn Phật tử tu học theo chính pháp, tiếp nối Đức Thế Tôn trên con đường giáo hóa lợi lạc chúng sinh.

Trước tình hình khủng hoảng truyền thông và Phật giáo gặp nhiều sóng gió, Phật tử chúng con vẫn luôn vững niềm tin tịnh tín nơi Tam Bảo và nguyện bền lòng không thối thất đạo tâm. Bên ngoài là sự chống phá của tà giáo ngoại đạo, bên trong là sự chia rẽ của một bộ phận thiếu đoàn kết, hòa hợp; luôn công kích, chống trái nhau, cộng thêm sự bê bối, suy thoái văn hóa, đạo đức phạm hạnh của một số cá nhân đã tạo duyên cớ cho những thành phần bất hảo phê phán, chỉ trích, làm suy giảm uy tín Phật giáo, suy giảm niềm tin của người Phật tử.



*Nguồn: st*

*Ngày nay mạng internet toàn cầu dễ dàng phát tán những thông tin, hình ảnh đi khắp nơi một cách nhanh chóng.*

Vì thế chúng con kính mong quý tăng ni ở các tự viện (dù theo truyền thống, hệ phái nào) cũng hết sức thận trọng trong mọi việc: Giữ hình ảnh, ngôn hành, oai nghi tế hạnh, khéo léo khi thuyết giảng, sống thiếu dục tri túc, tránh kiêu căng tự mãn (vì thấy mình có nhiều người ủng hộ, có vị thế trong Giáo hội, trong cộng đồng; có chùa to, đạo tràng lớn, có công lao, làm được việc,...); tránh xa xỉ (xa hoa lãng phí vì tự cho mình xứng đáng, tự cho mình là ruộng phước của đàn na tín thí,...); nghiêm trì giới luật, luôn là tấm gương sáng cho hàng phật tử chúng con.



Nguồn: st

Trong công tác hoằng pháp giảng dạy nên y cứ theo kinh điển, giáo nghĩa mà đức Phật đã dạy. Xin đừng phân biệt, kỳ thị tôn giáo, truyền thống tín ngưỡng, tông môn, hệ phái, đừng công kích, xúc phạm lẫn nhau. Xin đừng thuyết giảng, bàn luận các vấn đề nhạy cảm như chính trị, tình yêu nam nữ, giới tính, tình dục,... (như trước đây một số vị đã thuyết giảng), vì đó không phải là chức năng, không phải là chuyên môn, phạm vi học tập - nghiên cứu, giảng dạy của người xuất gia.

Chúng con thiết tha nguyện pháp luân thường chuyển, Giới luật và Giáo pháp đức Phật trụ thế lâu dài, Tăng già hòa hợp thanh tịnh, tứ chúng đồng tu tinh tấn để lợi lạc chúng sinh, người người hướng thiện làm lành, nhà nhà an vui hạnh phúc, thế giới yên bình, giảm thiểu tai ương hoạn họa, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

Kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu; quý phật tử thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát!

**Phật tử Diệu Đăng** kính thư!